

BCPG รับทรัพย์ 3.18 พันล. Q2 บุกหนักกรีเทิล-ควมรวมกิจการ

ทันหุ้น - BCPG บุกทำโรยขายโรงไฟฟ้าญี่ปุ่น เข้ากองทุนไตรมาส 2-นี้กว่า 3 พันล้านบาท พร้อมเดินเครื่องลงนาม สัญญาติดตั้ง Solar Roof ต่อเนื่อง หลังเข้าวินได้งาน มช. มั่นใจสิ้นปีตามเป้า → → → **อ่านหน้า 8** >>> บัณฑิต สะเพียรชัย



BCPG (ต่อจากหน้า 1)

50 เมกะวัตต์ แยม M&A ชัดเจนไตรมาส 3 นี้ 1 ตีล ตอกย้ำมี COD ใหม่ประมาณ 100-200 เมกะวัตต์ ต้นผลงานโต 10%

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทได้เร่งการดำเนินธุรกิจแบบ Retail หรือการทำตลาดกับผู้บริโภคโดยตรงอย่างหนัก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า 3-5 รายนำเสนอเทคโนโลยี Blockchain เข้าไปพัฒนา Peer to Peer Energy Trading Platform (แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้บริโภครันเอง) ทั้งศูนย์การค้า, มหาวิทยาลัย, หอพักขนาดใหญ่, และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงมองหาโอกาสการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย, และญี่ปุ่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2561 ที่ 50 เมกะวัตต์

โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคา (Solar Roof) ลูกค้ารายใหญ่ หลังได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ดำเนินการติดตั้ง Solar Roof รวม 12 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 20 ปี

ส่วนโครงการพัฒนา Smart Community ร่วมกับ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI นั้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณช่วงต้นไตรมาส 3 ของปีนี้ เช่นเดียวกับ โครงการโซลาร์รูฟท็อปสถานีบริการน้ำมัน บางจาก คาดว่าจะดำเนินการในไตรมาส 20-30 สถานี

● มั่นใจปีนี้กำไรโต 10%

นายบัณฑิต กล่าวว่า บริษัทคงเป้ารายได้ และกำไรทั้งปี 2561 ขยายตัว 10% พร้อมคาดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2561 จะออกมาดีกว่าไตรมาสที่ 1/2561 เนื่องจากสภาพอากาศดี ประกอบกับมีโรงไฟฟ้าที่เริ่มทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปีนี้ราว 100-200 เมกะวัตต์

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ขนาดกำลังผลิตรวม 27.6 เมกะวัตต์ ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย มูลค่าการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายในการนำเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 11,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 3,185 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 โดยจะสามารถรับรู้เป็นกำไรได้ทันที เพื่อนำเงินมาลงทุนต่อไป

ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าโซลาร์และโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยงบลงทุนรวม 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีความชัดเจนอย่างน้อย 1 ตีล ในไตรมาสที่ 3/2561

● แนะนำ "ถือ" รอความชัดเจน

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุ BCPG เป็นผู้ที่ทำธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer เป็นรายแรกๆ ในประเทศไทย การร่วมมือกับแอสสิริจะสร้างเครือข่ายลูกค้าให้กับ BCPG นอกเหนือจากนี้ บริษัทและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำลังวางแผนที่จะร่วมลงทุนใน Smart Grid System ที่ Smart Park โดยเริ่มจากโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำ กำลังผลิตขนาด 60-100 เมกะวัตต์ โครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาโครงการอื่นๆในอนาคต แนะนำ "ถือ" เป้าหมายพื้นฐานราคา 22.50 บาท ด้านเทคนิคคลื่นรบกวน ราคาไม้ด้านสำคัญ 20.30 บาท แนวรับ 19 บาท 🍀